

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล  
และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔- ๒๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อราชการของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย	๑) ขอให้ยึดถือการปฏิบัติตน ประกอบด้วย “การครองตน” ด้วยการปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย “การครองตน” ด้วยการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สร้างความรักความศรัทธา สอนและให้คำแนะนำ และติดตามประเมินผล และ “การครองงาน” ด้วยการตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จทั้งงานประจำ (Routine Job) และงานพิเศษ (Extra Job) ตลอดจนติดตามรายงานผลการดำเนินงาน (Report) ให้สาธารณชนได้รับทราบ	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท.
๒. การปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน	๑) ขอให้ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนมีความรักความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งปลูกฝังให้ร่วมกันดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และ “สิ่งที่ดีงาม” หรือ “รากเหง้า” ของสังคมไทยให้คงอยู่และไม่เลือนหายไป	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท.
๓. การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	๑) ขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและน้อมรับคำวิจารณ์จากบุคคลโดยรอบและประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) ด้วยการปลุกพลังหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งที่ดี (Change for Good) ให้กับพื้นที่ ตลอดจนบูรณาการภาคีเครือข่าย สร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อขยายภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขไปทุกหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ ขอให้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจและคำแนะนำในการพัฒนางาน ๒) มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลพื้นที่อำเภอในจังหวัดทำหน้าที่กำกับติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามข้อเสนอ (Project Brief) ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของอำเภอ ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ MOI WARROOM	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มท.
๔. การขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	๑) ขอให้ดำเนินการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มบ้าน คุ่มบ้าน ปึกบ้าน หรือห้อมบ้าน เพื่อร่วมกันทำสิ่งที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตามหลักความสำเร็จอย่างยั่งยืน ๔ กระบวนการ คือ ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๒) ขอให้ดำเนินการเร่งรัดกำกับติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เกิด ผลสำเร็จตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้าน ยั่งยืน โดยกรมการปกครองจะได้ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ให้ครอบคลุมทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๕. การขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”	๑) ขอให้เชิญชวนคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง
๖. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑) ขอให้จัดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขอให้กำชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดโดยละเอียด ซึ่งจะมีผลต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน ปีงบประมาณถัดไป	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง/ ที่ทำการปกครอง อำเภอทุกอำเภอ
๗. การป้องกันการเกิด สถานการณ์ในพื้นที่	๑) ขอให้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิด สถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง/ ที่ทำการปกครอง อำเภอทุกอำเภอ
๘. การเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณ	๑) ขอให้ดำเนินการงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กักไว้เบิกเหลือมปี ขอให้เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินถูกพับไป ๒) ขอให้ดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญาเร่งลงนามในสัญญาและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี อย่าง เคร่งครัด ๓) ขอให้ดำเนินการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กักเงินไว้เบิกเหลือมปี ขอให้เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินถูก พับไป ๔) ขอให้ดำเนินการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงาน จังหวัดระยอง
๙. การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในระดับจังหวัด	๑) ขอให้ทบทวนกรอบการดำเนินการจากคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะประเด็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ หน่วยงานภายนอกและประชาชน	สำนักงาน จังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒) ขอให้ผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับจังหวัด อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	
๑๐. การประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Excellent Innovation Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) ขอให้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องนโยบายการบริหารงาน การบริการ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	สำนักงานจังหวัดระยอง
๑๑. การสนับสนุนการบูรณาการงานของอำเภอ	๑) ให้ความสำคัญและพิจารณาปรับเกี่ยยอัตรากำลังของปลัดอำเภอที่กรมการปกครองจัดสรรให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ให้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของนายอำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง/ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
๑๒. การพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)	๑) ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiID อย่างต่อเนื่อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง/ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
๑๓. สรุปสถานการณ์สาธารณสุข	๑) ขอให้ติดตามสถานการณ์สาธารณสุขโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ๒) ขอให้พิจารณาใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณสุข จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบสาธารณสุขได้โดยเร็ว ๓) ขอให้พิจารณาสั่งใช้รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ในกรณีที่เกิดสาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ หากจังหวัดใดไม่มีรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขเขต	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๑๔. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)	๑) ขอให้พิจารณาทบทวนข้อมูลผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ให้ความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในผังภูมิสังคมฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ๒) ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามผังภูมิสังคมฯ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนำรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมฯ ที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ขอให้กำกับดูแลการดำเนินการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขยายผลเพิ่มเติมเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวจากอย่างน้อย ๑๐ ครัวเรือน เป็น ๓๐ ครัวเรือน และได้ขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นของจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ จวน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
<p>๑๖. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรมประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ขอให้กำกับดูแลความเรียบร้อยของการดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ปี ๒๕๖๖ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการประกวด ดังนี้</p> <p>๑.๑ การตัดสินการประกวดระดับภาค</p> <p>(๑) ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>(๒) ภาคกลาง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>(๓) ภาคใต้ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>(๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ การตัดสินการประกวด รอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ การตัดสินการประกวด รอบรองชนะเลิศ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๔ การตัดสินการประกวด รอบตัดสินระดับประเทศ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
<p>๑๗. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๑) ขอให้กำกับติดตามการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บริหารจัดการหนี้เงินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด ให้ลดลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
<p>๑๘. ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” และ “ชุมชนท่องเที่ยว</p>	<p>๑) ขอให้ขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลแอปพลิเคชันของกรมการพัฒนาชุมชน (Big Data กรมการพัฒนาชุมชน) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพา เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
<p>๑๙. การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑) ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ดำเนินการได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว ขอให้เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของจังหวัดเพื่อดำเนินการลงพื้นที่ทวนสอบดำเนินการต่อไป</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) ขอให้ประชาสัมพันธสร้าง ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์ในการปรับแก้ระเบียบข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ การปรับแก้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดระยอง
๒๑. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑) ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องดูแลอาคารสถานที่ในชุมชน หากพบอาคารใดมีการดัดแปลงหรือมีสิ่งก่อสร้างผิดกติกา ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยทันที	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดระยอง
๒๒. การสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน	๑) ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขกรณีเกิดเหตุสาธารณสุขในพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมดูแลผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพผู้ประสบภัย การจัดเตรียมสถานที่พักพิง การจัดเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การฟื้นฟูด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดระยอง
๒๓. การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย	๑) ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณสาธารณสุข (อุทกภัย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดระยอง/ สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดระยอง
๒๔. การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณสุข (อุทกภัย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) ขอให้กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณสาธารณสุข (อุทกภัย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) การเตรียมการก่อนเกิดภัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งงบประมาณและงบลงทุน (๒) การดำเนินการขณะเกิดภัย กรณีเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ โดยใช้จ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ตามข้อ ๗	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดระยอง/ สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>(๓) การเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เหมาะสม ตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	
<p><b>๒๕. การดำเนินงานกรณีกลุ่มมิชชันนารีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน</b></p>	<p>๑) ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลกรณีกลุ่มมิชชันนารีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด รวมทั้งส่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนมิให้หลงเชื่อกลุ่มมิชชันนารีที่แอบอ้างหลอกลวงประชาชนให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง</p>
<p><b>๒๖. การดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอ</b></p>	<p>๑) ขอให้มอบหมายนายอำเภอดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ทำงานและการให้บริการประชาชน โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอทางการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของที่ว่าการอำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นต้นแบบ (Model) ในการดำเนินการของแต่ละอำเภอ รวมทั้งขอให้มีคณะผู้ตรวจประเมิน อาทิ รองผู้ว่าการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของที่ว่าการอำเภอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง/ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.  
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม